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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2567 

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) 

วันจันทร์ท่ี 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. 

 

 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1 

ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   

นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ ประธานกรรมการ ทาํหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2567 ของบริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) จากนั้นมอบหมายให้นางสาวจริญญา ศิริสืบ 

เลขานุการบริษทั เป็นผูด้าํเนินการประชุม 

นางสาวจริญญา ศิริสืบ เลขานุการบริษทั แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นมาประชุม

ดว้ยตนเองจาํนวน 16 ราย เป็นจาํนวนหุ้น 12,423,351 หุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจาํนวน 20 ราย เป็นจาํนวนหุ้น 424,050,935 หุ้น 

รวมจาํนวนผูถื้อหุ้นมาประชุมทั้งส้ิน 36 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 436,474,286 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.5593 ของจาํนวนหุ้นท่ี

จาํหน่ายไดท้ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

อน่ึง ระหว่างดาํเนินการประชุม ไม่มีผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม 

จากนั้น เลขานุการบริษทัไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการของบริษทัซ่ึงเขา้ร่วมประชุมมีจาํนวนทั้งส้ิน 4 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ ประธานกรรมการ และประธานท่ีประชุม 

2. นางแน่งนอ้ย   บุณยะสาระนนัท ์ กรรมการ  

3. นางวไลรัตน์   ผอ่งจิตต ์ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

4. นางเพญ็ศรี   เดชต่ิงเอง กรรมการ 

นอกจากน้ี ยงัมีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและบริษทัยอ่ยเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. นางสาวจิตติมา นาคลดา  ผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงินและบญัชีของบริษทั  

2. นางสาวขนิษฐา ศิวบุณยวงศ ์ ผูอ้าํนวยการ งานกฎหมายและงานทะเบียน  

       ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดท่ีรับผิดชอบงานดา้นกฎหมาย   

3. นางสาวจริญญา ศิริสืบ เลขานุการบริษทั 

นอกจากนั้นยงัมีผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั คือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์เขา้ร่วมประชุมดว้ย 

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษทัช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบติัการลงคะแนนและการ

ซกัถาม ดงัต่อไปน้ี 

การนบัคะแนนเสียงให้นบั 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง  

สําหรับหลักเกณฑ์ในการนบัคะแนนเสียง ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นดว้ย / ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เวน้แต่เป็น

การออกเสียงของคสัโตเดียน ซ่ึงจะสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนได ้ 

โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงเป็น 2 กรณี ดังนี ้

1.  กรณีท่ีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ เสนอให้

ท่ีประชุมลงมติในแต่ละวาระโดยจะสอบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถา้มีผูถื้อหุ้น                

ท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นได้รับจาก                          

การลงทะเบียน ให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แลว้ส่งบัตรลงคะแนนให้เจา้หน้าท่ีของบริษทัเพ่ือนําไปนับ
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คะแนนเสียง ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ยในวาระนั้น  

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี

ตอ้งออกตามวาระนั้น ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนน โดยจะไม่มีการสอบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใด                 

เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย เน่ืองจากเป็นวาระท่ีสาํคญัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักรรมการ 

2.  กรณีผู้รับมอบฉันทะท่ีผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว 

ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม 

วิธีปฏิบัติในการซักถาม หากผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะซกัถาม จะแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

1.  กรณีมีคําถามท่ีเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามไดใ้นระหว่างวาระ 

2.  กรณีมีคําถามอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามไดห้ลงัจบการประชุม 

ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการดาํเนินการใดๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้การประชุมกระชบัและมีประสิทธิภาพ และ

บริษทัมีการบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะส่ือวิดีทศัน์ 

สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2567 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุ

เป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัล่วงหน้า โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของเว็บไซต์ของบริษัท                   

โดยเปิดรับเร่ืองตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองหรือเสนอช่ือบุคคล

เขา้มาให้พิจารณา 

จากนั้นเลขานุการบริษทัไดเ้ร่ิมประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2566 

เลขานุการบริษทัไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566 ซ่ึงประชุม

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2566 โดยบริษทัไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่า              

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือมีขอ้แกไ้ขใดๆ เลขานุการบริษทัจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2566 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี                       

26 เมษายน 2566 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

มต ิ จํานวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 436,032,964 99.8989 

ไม่เห็นดว้ย 441,322 0.1011 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2566 

เลขานุการบริษทัขอให้ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ รายงานผลการดาํเนินงาน

ประจาํปี 2566 ของบริษทัและบริษทัยอ่ยให้ท่ีประชุมทราบ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กล่าวรายงานว่า บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจลงทุน

ในบริษทัต่างๆ ดังน้ี บริษทั พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จาํกัด ดาํเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภยั และบริษทั พรีเมียร์ 
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แคปปิตอล (2000) จาํกัด ดาํเนินธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกัด ดาํเนินธุรกิจ

ให้บริการรถเช่าเพ่ือการดาํเนินงาน  

เหตุการณ์สาํคญัท่ีเกิดขึ้นระหว่างปี 2566 ถึง มกราคม 2567 

• เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 บริษทัไดรั้บหุ้นของ PIL คืนจากสํานกังานบงัคบัคดีแพ่งอนัเน่ืองจากศาลฎีกา       

มีคาํพิพากษาให้ยกฟ้องในคดีท่ีบริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั (มหาชน) (NWR) เป็นโจทก ์จาํนวน 15,660,129 หุ้น  

• เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2566 บริษทั ซีแอล แอ็ดไวเซอร่ี จาํกดั (1551) ไดป้ระมูลซ้ือหุ้นของบริษทั พรีเมียร์ 

อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั (PIL) จาํนวนรวม 48,339,869 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.53 ของหุ้นทั้งหมดในราคา 143,480,000 บาท 

โดยผูซ้ื้อชาํระราคาทรัพยสิ์นต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดีครบถว้นในวนัท่ี 29 สิงหาคม 2566 ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั

ใน PIL คงเหลือท่ีอตัราร้อยละ 24.47 ซ่ึงทาํให้ PIL ส้ินสถานะจากการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั และ 

• เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2567 บริษัทได้รับหมายจากเจ้าพนักงานบังคับ แจ้งยึดหุ้นสามัญของ PIL และ                   

บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จํากัด (PB) และ บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จํากัด (PC2000) ท่ีบริษัทถืออยู่ทั้ งหมด                  

บริษทัไดด้าํเนินการส่งมอบใบหุ้นทั้งหมดให้แก่เจา้พนกังานบงัคบัคดีเพ่ือดาํเนินการตามขั้นตอนของการบงัคบัคดีต่อไปแลว้       

เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2567 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2566  

• ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับงวดปี 2566 มีผลขาดทุนจํานวน 154.59 ล้านบาท                  

จากการประมูลขายหุ้น PIL ของกรมบงัคบัคดี จาํนวนร้อยละ 75.53 ของจาํนวนหุ้น จึงทาํให้เกิดรายการขาดทุนจากการขาย                

เงินลงทุนบริษทัยอ่ยจาํนวน 111.26 ลา้นบาท ผลการดาํเนินงานของ PIL สาํหรับหุ้นท่ีบริษทัถืออีกร้อยละ 24.47 ของจาํนวนหุ้น

ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด ซ่ึงมีผลขาดทุนจาํนวน 36.02 ลา้นบาท และผลขาดทุน ก่อนรายการดงักล่าวมีจาํนวน 7.31 ลา้นบาท  

• อตัรากาํไรขั้นตน้อยู่ท่ีร้อยละ 76.02 รายไดอ่ื้นเพ่ิมขึ้น 0.43 ลา้นบาท ค่าใช้จ่ายบริหารลดลง 1.06 ลา้นบาท 

จากค่าใชจ้่ายเก่ียวกบับุคลากร ตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้น 0.64 ลา้นบาท จากดอกเบ้ียเงินกูยื้มจากบริษทั PIL (งวดปีก่อนแสดงเป็น

บริษทัย่อย) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้นจาํนวน 0.18 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลลดลง 0.10 ล้านบาท และ

รายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายไดเ้พ่ิมขึ้น 0.28 ลา้นบาท 

จากนั้น เลขานุการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม  

นางสาวณัฐชา คนัธาภสัระ ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามใน 3 ประด็นดงัต่อไปน้ี 

1) บริษัทจะแก้ปัญหาการขาดทุนอย่างไร จําเป็นต้องมีกรรมการอิสระหรือไม่ และจะแก้ไขอย่างไรเพื่อให้สามารถ

กลับไปซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ 

2) บริษัทมีรายได้มาจากไหน และใช้ระยะเวลานานเท่าใดในการดําเนินการ 

3) มีแผนท่ีจะปิดบริษัทหรือไม่ อย่างไร 

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ช้ีแจงว่า เน่ืองจาก ขณะน้ี บริษทัมีปัญหาเร่ืองหน้ีกรมสรรพากรจาํนวน 251 ลา้นบาท 

ซ่ึงชาํระไปแลว้ 10 ลา้นบาท และขายทอดตลาดหุ้นของ PIL จาํนวน 143.48 ลา้นบาท จึงยงัคงเหลือประมาณ 98 ลา้นบาท 

ส่วนเร่ืองขั้นตอนการชาํระหน้ี กรมสรรพากรตอ้งยึดหุ้นของบริษทัย่อยไปขายเพ่ิมเติม แลว้นาํเงินจาํนวนท่ีเหลือมาชาํระหน้ี

ที่เหลือ เมื่อบริษทัยงัมีปัญหา ทาํให้มีโอกาสยากที่จะสามารถสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่ได ้และเป็นเร่ืองที่ขึ้นกบั                

การตดัสินใจแต่ละบุคคลท่ีไม่สามารถบงัคบัได ้

เน่ืองจากเป็นบริษทัลงทุน รายไดท่ี้มาควรจะเป็นจากเงินปันผล แต่ ณ ปัจจุบนัไม่มีเงินปันผล รายไดท่ี้มาเป็น

ค่าใช้จ่ายปกติ ซ่ึงก็มาจากการกู้ยืมบริษทัย่อย ส่วนบริษทัย่อยคือ บริษทั พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จาํกัด และบริษทั พรีเมียร์ 

แคปปิตอล (2000) จาํกดั ยงัมีรายได ้แต่ยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้

ส่วนแผนการปิดบริษทั จะตอ้งมีการหารือกบัผูถื้อหุ้นก่อนในอนาคต และขึ้นกบัว่าการขายทอดตลาดจะเสร็จส้ินเม่ือใด 

 

 



 

4/7 

นายนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามใน 2 ประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1) หุ้นจํานวนประมาณร้อยละ 25 ของบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จํากัด ท่ีนํากลับมาจากบริษัท เนาวรัตน์

พฒันาการ จํากัด (มหาชน) ก็ถูกยึดแล้ว ใช่หรือไม่ 

2) ถ้าขายหุ้นท้ังหมดจะครอบคลุมหนีท่ี้มีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ และในอนาคต มีแผนท่ีจะเพิม่ทุนหรือไม่ 

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ช้ีแจงว่า กรมสรรพากรไดยึ้ดหุ้นทั้ง 3 บริษทัไปหมดแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  

การขายหุ้นทั้งหมดจะมีมูลค่าท่ีครอบคลุมหน้ีท่ีเหลือหรือไม่ขึ้นอยู่กบัระยะเวลาในการดาํเนินการตามขั้นตอน

ของกรมบงัคบัคดี ซ่ึงย่ิงใชเ้วลานาน มูลค่าของทรัพยก็์จะย่ิงลดลง แต่เร่ืองระยะเวลาเป็นปัจจยัท่ีบริษทัควบคมุไม่ได ้โดยขั้นตอน 

การขายทอดตลาด หากไม่มีผูป้ระมูลซ้ือ ราคาจะลดลงจากร้อยละ 100-90-80-70 แลว้หยดุราคาท่ีร้อยละ 70  

สาํหรับความเป็นไปไดใ้นการเพ่ิมทุนให้กบับริษทั หากปัญหาเร่ืองหน้ีสินยงัชาํระไม่ครบ โอกาสท่ีจะเพ่ิมทุนให้

เกิดความสาํเร็จจะเป็นไปไดย้าก อีกทั้งหน้ีท่ีเกิดขึ้นก็ไม่ใช่หน้ีของบริษทัโดยตรง แต่เป็นหน้ีของกิจการร่วมคา้ท่ีให้ใชช่ื้อ การท่ี

จะดาํเนินการเรียกร้องค่าชดใชค้วามเสียหายจากบุคคลท่ีเป็นเหตุก็จาํเป็นตอ้งหารือกบัท่ีปรึกษาทางกฎหมายดว้ย ดงันั้น จึงมี

ความเห็นว่า การเพ่ิมทุนเป็นเร่ืองท่ีทาํไดย้าก 

นางสาวณัฐชา คนัธาภสัระ ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีธุรกิจเป็นของตนเองหรือไม่ 

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ช้ีแจงว่า ธุรกิจของบริษทัคือ ธุรกิจลงทุนในบริษทัย่อยทั้งหมด ดงันั้น เม่ือบริษทัตอ้ง

รับผิดชอบหน้ีท่ีเกิดขึ้น ก็จะตอ้งมีการยึดทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงก็คือการยึดหุ้นของบริษทัยอ่ยไปขายทอดตลาด 

นายนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงจํานวนเงินท่ีต้องใช้ในการชําระหนี้ของบริษัทต่อปี               

มีจํานวนมากน้อยเพยีงใด 

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ช้ีแจงว่า จากผลประกอบการในปัจจุบนั บริษทัอยู่ในสถานะท่ีไม่สามารถชาํระหน้ีได ้              

อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมา บริษทัไดมี้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดในการหารือกบัเจา้หน้ีเพ่ือประนอมหน้ีแลว้หลายคร้ัง แต่ดว้ยเป็น

หน้ีของกรมสรรพากรซ่ึงเป็นหน้ีภาครัฐจึงไม่สามารถทาํไดส้าํเร็จ 

หลังจากท่ีไม่ มีผู ้ถือหุ้ นซักถามเพ่ิ มเติม  เล ข าน ุก ารบ ริษ ทั จึงแถลงว่าท่ีป ระชุมได้รับทราบรายงาน                                      

ผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2566 แลว้ 

 

วาระท่ี 3   พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 

เลขานุการบริษทัไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 

ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวไดผ้ ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาํปี 2566                   

ของบริษทัท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม 

จากนั้ น เลขานุการบริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษทั                  

จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ตามท่ีเสนอ               

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

มต ิ จํานวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 436,032,964 99.8989 

ไม่เห็นดว้ย 441,322 0.1011 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
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วาระท่ี 4   รับทราบการงดจัดสรรกําไรและการงดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2566 

เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงาน

และกระแสเงินสดของบริษทั ทั้งน้ี ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษทัประจาํปี 2566 บริษทัมีขาดทุนสุทธิ 49.66 ลา้นบาท 

และมีผลขาดทุนสะสม 457.90 ลา้นบาท ซ่ึงตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั               

ไดก้าํหนดไวว้่า หากบริษทัยงัมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้ดงันั้น คณะกรรมการจึงขอให้                     

ท่ีประชุมรับทราบการงดจดัสรรกาํไรและการงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2566 

จากนั้น เลขานุการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษทั

จึงแถลงว่า ท่ีประชุมไดรั้บทราบการงดจดัสรรกาํไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2566 

 

วาระท่ี 5   พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

เลขานุการบริษทัได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับ

ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 14 และขอ้ 15 กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง และกาํหนดให้กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีจาํนวนหน่ึงในสาม หรือจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้ง

ออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชวิ้ธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป                

ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรง

ตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2567 คร้ังน้ี มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 1 ท่าน 

ไดแ้ก่ นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์  

คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคล 

ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ รวมทั้งคดัเลือก

บุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีกาํหนดไว ้รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการในช่วงท่ีผา่นมาแลว้ เห็นว่า นางแน่งนอ้ย 

บุณยะสาระนนัท ์มีคุณสมบติัเหมาะสม เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการแต่งตั้งกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัต่อ

อีกวาระหน่ึง 

อน่ึง บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้่านการพิจารณาตามกระบวนการท่ีบริษทักาํหนดและมีคุณสมบติั

เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือ

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั   

แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นใดเสนอรายช่ือเขา้มา 

จากนั้น เลขานุการบริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษทั                      

จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ โดยใชบ้ตัรลงคะแนนเลือกกรรมการ  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

1. นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์ กรรมการ 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มต ิ จํานวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 436,032,964 99.8989 

ไม่เห็นดว้ย 441,322 0.1011 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
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วาระท่ี 6   พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2567 

เลขานุการบริษทัได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการทั้ งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียพิจารณา

หลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอา้งอิง              

ทั้งจากบริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั ระดบัรายได ้และระดับมูลค่าบริษทัตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณา                 

จากผลการดาํเนินงานของบริษทัและภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแลว้ เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2567 เท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2566 ปี 2567 

เบ้ียประชุมคณะกรรมการ 

-  ประธานกรรมการ (บาท/คร้ัง) 

-  กรรมการ (บาท/คน/คร้ัง) 

 

20,000 

15,000 

 

20,000 

15,000 

ค่าตอบแทนประจาํ 

- ประธานกรรมการ (บาท/ปี) 

- กรรมการ  (บาท/คน/ปี) 

 

250,000 

220,000 

 

250,000 

220,000 

สิทธิประโยชน์พิเศษอ่ืนและผลประโยชน์อ่ืนใด -ไม่มี- -ไม่มี- 

โดยบริษทัจะจ่ายเบ้ียประชุมให้เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม องคป์ระกอบของค่าตอบแทนท่ีเสนอขออนุมติัคือ 

ทั้ งท่ีเป็นตัวเงิน สิทธิประโยชน์พิเศษอ่ืน และผลประโยชน์อ่ืนใด และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารทุกท่านสละสิทธ์ิท่ีจะรับ

ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนประจาํ 

จากนั้น เลขานุการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2567 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงซ่ึงไม่นอ้ยกว่า

สองในสามของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

มต ิ จํานวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 436,032,903 99.8989 

ไม่เห็นดว้ย 441,322 0.1011 

งดออกเสียง 0 0.0000 

ไม่มีสิทธิออกเสียง 61 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

 หมายเหตุ : หกัหุ้นท่ีถือโดยกรรมการทั้งหมดจาํนวน 61 หุ้น เน่ืองจากมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี 

 

วาระท่ี 7   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2567 

เลขานุการบริษทัได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535                    

ซ่ึงกาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี คณะกรรมการไดพิ้จารณา

คดัเลือกผูส้อบบญัชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ และคุณภาพของการให้บริการ 

สําหรับค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีและอตัราค่าตอบแทน

ผูส้อบบญัชีของสาํนกังานอ่ืน จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั สาํนกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2567 ดว้ยมีมาตรฐานทดัเทียมกบัสํานักงานสอบบญัชีอ่ืน และมีอตัราค่าตอบแทน               

การสอบบญัชีท่ีเหมาะสม โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 
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1. นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 10305  หรือ 

2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5131 หรือ 

3. นางสาวจินตนา มหาวนิช  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4687 

โดยกาํหนดค่าสอบบัญชี เป็นจาํนวนเงิน 445,000 บาท ลดลงจากค่าสอบบัญชีประจาํปี 2566 เป็นจาํนวนเงิน 

345,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอ่ืน 

ผูส้อบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอดังกล่าวเป็นผู ้สอบบัญชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ                      

ตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

ผูส้อบบญัชีของบริษทัและผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย สังกดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั 

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีความเห็นว่า การเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี

ดงักล่าวมีความเหมาะสมแลว้ ทั้งน้ี คณะกรรมการไดดู้แลติดตามให้สามารถจดัทาํงบการเงินไดท้นัตามกาํหนดระยะเวลา 

จากนั้น เลขานุการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปี 2567 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มต ิ จํานวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 436,032,964 99.8989 

ไม่เห็นดว้ย 441,322 0.1011 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

 

วาระท่ี 8   เร่ืองอื่นๆ  

เลขานุการบริษทัได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามท่ีจะให้บริษทั หรือ

คณะกรรมการช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคราวน้ีไดต้ั้งแต่วนัท่ีบริษทัออก

หนงัสือเชิญประชุมเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2567 จนถึงวนัท่ี 17 เมษายน 2567 นั้น ปรากฏว่า มีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัน้ี 

นายนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามสืบเนื่องจากข้อมูลในงบการเงินท่ีมีผลขาดทุนจาก                  

บริษัทย่อยจํานวน 111.26 ล้านบาท และขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อย (PIL) จํานวน 36.02 ล้านบาท จึงสอบถามว่า                  

บริษัทจะสามารถหาผู้ร่วมทุนได้หรือไม่ 

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ช้ีแจงว่า ในนามของคณะกรรมการ ความยากของการหาผูร่้วมทุนขึ้นอยูก่บัการท่ีบริษทัยงัคง

มีปัญหาเร่ืองหน้ีท่ียงัชาํระไม่ครบ อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการจะดาํเนินการในทุกเร่ืองอย่างรอบคอบและระมดัระวงั 

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม เลขานุการบริษทัจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชุม

และให้การสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทด้วยดี รวมทั้ งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และ                             

ปิดการประชุมเวลา 14.45 น. 

 

    ----------------------------------------------------------- 

 

      ลงช่ือ          นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ          ประธานท่ีประชุม 

         (นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ) 


